

วันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ที่ผ่านมา สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าช้างร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจ การเป็นส่วนหนึ่งของโคราชจีโอพาร์ค และสร้างจิตสำนึกให้มีความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีคุณค่า รวมถึงความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มงานต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายที่เป็นเครือข่าย การท่องเที่ยวตามเส้นทางโคราชจีโอพาร์ค

เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้รับความรู้เกี่ยวกับโคราชจีโอพาร์ค (Khorat Geopark) คือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในบริเวณลุ่มน้ำลำตะคองตอนถึงตอนล่าง ครอบคลุม พื้นที่ ๕ อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่มีภูมิประเทศเขาควมสตา (เขาอีโต้) และฟอสซิล ๓ ยุค โคดเด่นเป็นเอกลักษณ์ (Cuesta & Fossil Land) เชื่อมโยงกับระบบนิเวศป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และวิถีชีวิตผู้คนกว่า ๔,๐๐๐ ปี

ได้รับความรู้ในการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักวางแผน ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นได้รับความรู้จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๕ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเสื่อรำพันแปรรูป ได้รับความรู้ในการนำต้นรำพันมาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กระเป๋าต่าง ๆ รูปแบบต่าง ๆ เป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มสิ่งทอและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ท่าช้างเอนซิส ได้รับความรู้ในการนำต้นกกมาทอเสื่อเป็น ลายข้างตีกดำบรรพ์และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาสนะ ที่รองจาน รองแก้วน้ำและได้มีการฝึกปฏิบัติการทอเสื่อ รวมถึงการทอผ้าฝ้ายโดยการย้อมสีธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นสีจาก ผลไม้ และต้นไม้ โดยทอผ้าเป็นลายข้างตีกดำบรรพ์ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้หมดไปจาก ท้องถิ่นจากการที่มีผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงข้างตีกดำบรรพ์ที่พบในตำบลท่าช้าง

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ความรู้ที่ได้จาก การศึกษาดูงาน คือ ทราบถึงมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญของอำเภอสูงเนินคือ สถานีรถไฟสูงเนิน สถานีรถไฟเก่าแก่ ยุคแรกเริ่มทางรถไฟหลวงสายแรกของประเทศไทย สายกรุงเทพ - นครราชสีมา ทั้งนี้สถานีรถไฟสูงเนินจึง นับเป็นเส้นทางคมนาคมที่สืบทอดการใช้งานมาตั้งแต่สมัยโบราณ - ปัจจุบัน และในอนาคตเส้นทางดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ - หนองคายที่กำลังมีการก่อสร้างด้วยพระนอนหินทราย อายุ ๑,๓๐๐ กว่าปี วัฒนธรรมจักรเสมาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน แต่เดิมพื้นที่บริเวณของวัดนี้ เป็นศาสนสถานในสมัยทวารวดี โดยมีโบราณวัตถุที่สำคัญคือพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ก่อด้วยหินทรายที่มีความเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และภายในวัดยังมีการจัดสร้างศาลาเอาไว้เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บ ธรรมจักรศิลาเก่าแก่ รวมถึงเศษวัตถุโบราณเอาไว้อีกด้วย

กลุ่มที่ ๔ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์คภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ เขาจันทร์ งาม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม ตั้งอยู่ภายในวัด เลิศสวัสดิ์ (เขาจันทร์งาม) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๕๘ ถนนมิตรภาพ บ้านเลิศสวัสดิ์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา เป็นสถานที่ ปฏิบัติธรรม บริเวณรอบ ๆ เป็นกลุ่มก้อนหินที่อยู่บนพื้นที่สูง ลักษณะเป็นก้อนหิน ทรายขนาดใหญ่ ที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นแนวขนานกันตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้เกิด ช่องว่างตรงกลางเป็นลานกว้าง มีการเขียนภาพปรากฏบนผนังของเพิงหินภาพเขียนส่วนมากเป็นภาพคนมีทั้ง ชาย หญิง และเด็ก ประมาณ ๓๒ คน มีภาพสัตว์ประกอบอยู่ด้วย ๒-๓ ตัว อาจเป็นสุนัข นกหรือไก่ ตะกวด หรือ เม่น หรือ เสือ ก็ได้เขียนด้วยสีแดง แบบระบายสีเงา ทึบ (silhouette) ภาพทั้งหมดแสดงอาการ

เคลื่อนไหว ภาพเหล่านี้อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ ๔-๕ เมตร เขียนเป็นกลุ่มๆกลุ่มที่เด่นและสำคัญที่สุดอยู่บนผนังเพิงหินด้านทิศตะวันออก มีภาพคนปรากฏอยู่ ๑๔ คน ชาย-หญิง-เด็ก และสุนัข ๑ ตัว ภาพเขียนสีที่เขาจันทร์งาม น่าจะเป็นความต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ หรือพิธีกรรม อันเนื่องมาจากความเชื่อในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ จึงได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น และได้ ทำการบันทึกไว้บนผนังนั้น ดังนั้นชุมชนนี้คงดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ เลี้ยงสัตว์ และเพาะปลูกด้วย

กลุ่มที่ ๕ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักรยานท่องเที่ยวบ้านเขายายเที่ยง อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน เป็นการร่วมกลุ่มของชุมชนบ้านเขายายเที่ยงตั้งอยู่ใน ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีอาณาเขตแนวป่าติดต่อกับป่าเขาเตียนคป่าเขาเขื่อนล้น ป่าปากช่อง ป่าหมูสี และเขื่อนลำตะคอง ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนบ้านเขายายเที่ยง เริ่มก่อตั้งปี ๒๕๕๗ โดยโรงไฟฟ้าสุบกลับเขายายเที่ยงให้ใช้สถานที่และจัดหาจักรยานให้จำนวน ๓๗ คันจนถึงปัจจุบันได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไป มีจักรยานเพิ่มขึ้นถึง ๒๕- คัน ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยตรง นำรายได้ไปพัฒนาชุมชน หรือนำไปปรับปรุงคุณภาพชีวิต เป็นเบี้ยเลี้ยงให้คนชรา เป็นต้น

































